

ประจำวัน ที่ 24 - 30 เมษายน 2556

### 'พาณิชย์'ปรับแผนขายข้าวโอดบาทแข็งจุดตลาดจีทูจี

นางวัชรวิญญู วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์กำลังพิจารณาแผนเร่งด่วน การระบายข้าวสต็อกรัฐบาลแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) เพื่อใช้แก้ปัญหาเงินบาทแข็งค่า ที่กระทบกับการเจรจาขายข้าวในขณะนี้ เพราะทำให้ราคาข้าวของไทยเพิ่มขึ้น ตามสัดส่วนอัตราแลกเปลี่ยน และความผันผวนค่าเงินบาทให้การตกลงราคาเป็นไปได้ยาก

สำหรับแผนเร่งด่วน นอกจากการเข้าทำตลาดข้าวแห่งใหม่เพิ่มและต่อเนื่องมากขึ้น ยังจะเน้นการขายข้าวลือตใหญ่ เพื่อให้การเจรจาราคามีความเหมาะสมกับราคาจากผู้ซื้อรับได้

นอกจากนี้ ยังพิจารณาแต่้มต่อให้ลูกค้ามากขึ้น เพื่อคงแรงจูงใจให้ลูกค้าต้องการซื้อข้าวไทย โดยตลาดที่กำลังสนใจข้าวไทย คือ แอฟริกา ทั้งนี้วิธีการระบายข้าวแบบใหม่ ยังคงอยู่ในกรอบที่คณะกรรมการข้าวแห่งชาติ (กชช.) ให้ไว้ คือ ให้อนุกรรมการด้านการระบาย ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานทำหน้าที่พิจารณาการขายข้าวใน 5 แนวทางการได้กำหนดไว้ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ

ส่วนการระบายแนวทางที่เหลือ คือ เปิดประมูลขายเป็นการทั่วไปให้กับผู้ประกอบการในประเทศ เพื่อการส่งออกและหรือจำหน่ายภายในประเทศ การขายให้องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสาธารณประโยชน์ การซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า และบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

"จริงๆแต่้มต่อของไทยคือ ข้าวมีคุณภาพดี ส่งมอบตรงเวลา แต่ราคาจะสูงแต่ก็เชื่อว่าลูกค้ายังต้องการข้าวไทย แต่ตอนนี้เงินบาทแข็งค่าก็ต้องมีแผนเร่งด่วนมาเสริมให้ขายข้าวได้ แม้ตอนนี้จะข้าวจากโครงการ 54/55 จะเหลือน้อยแต่ก็แล้วก็ตาม" นางวัชรวิญญู กล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับขั้นตอนการระบายข้าวตามกรอบของกชช. ในการขายให้หน่วยงานรัฐในต่างประเทศ ต้องเจรจาและลงนาม MOU เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินการตามกรอบที่ประธานกชช.เห็นชอบ จากนั้นเจรจาและลงนามสัญญา โดยระบุชนิด ราคา ปริมาณ และเวลาส่งมอบ และให้มีการส่งมอบให้ประเทศคู่ค้าซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้าย

ส่วนการระบายในประเทศ หากขายให้หน่วยงานรัฐ ให้หน่วยงานนั้นๆ ส่งคำขอมาที่คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว จากนั้นเมื่อได้รับอนุมัติ และทำสัญญารับมอบข้าวโดย องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อการเกษตร(อตก.) หากเป็นการเปิดประมูลให้เอกชนภายในประเทศ กำหนดให้ออกประกาศเชิญชวนให้เอกชนที่สนใจเสนอราคา จากนั้นให้คณะทำงานระบายข้าวที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการอนุกรรมการฯ เคารจาราคากับผู้ซื้อทุกรายและนำเสนอ รว.พาณิชย์ พิจารณาก่อนอนุมัติระบายตามราคาที่เหมาะสม และ"ให้ออกชนทำสัญญาและรับมอบข้าวกับอตก.และอคส.เป็นขั้นตอนสุดท้าย

ขณะนี้ ปริมาณข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล ที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปี 54/55 และปี 55/56 และโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 55 ประมาณ 16 ล้านตันข้าวสารนั้น ล่าสุด รัฐบาลได้ขายออกไปจำนวนมาก จนเหลือในสต็อกไม่มากแล้ว ทั้งในรูปของการขายแบบจีทูจี, การเปิดประมูลขายให้ผู้ส่งออก และผู้ค้าข้าวในประเทศ, การขายเพื่อทำข้าวถุงผงฟู และข้าวสารบรรจุถุงที่ขายในร้านถูกใจ, การขายให้หน่วยงานต่างๆ ในประเทศ และการบริจาค

ส่วนข้าวเปลือกนาปี 56 ที่อยู่ระหว่างการรับจําหน่ายระหว่างเดือนก.พ.-15 ก.ย.56 นั้น ยังไม่มีภาระผูกพันขาย ส่วนการส่งเงินคืนกระทรวงการคลังนั้น ตั้งแต่เดือนต.ค.55 จนถึงปัจจุบัน ส่งไปแล้วเกือบ 80,000 ล้านบาท

รายงานข่าวแจ้งว่าในช่วงปลายเดือนพ.ค.นี้กระทรวงพาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพจัดงานไทยแลนด์ไรซ์คอนเวนชัน ที่จ.เชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นการประชุมบุคลากรด้านข้าวจากทั่วโลก ทั้งผู้ผลิต เทรดเดอร์ นักวิชาการ ตัวแทนภาครัฐจากผู้ส่งออก ผู้นำเข้า ซึ่งที่ประชุมจะมาวิเคราะห์ทิศทางทางการผลิตการค้าข้าวโลกด้วย

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจ](#)

## พาณิชย์ดีันหาทางขายข้าวรัฐ หันประมูลใหญ่-เปิดตลาดใหม่ ๆ

นางวัชรวิญญู วัฒนกุลพาณิชย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการพิจารณาแผนเร่งด่วนระบายข้าวสต็อกรัฐบาลแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) หลังจากที่ค่าเงินบาทแข็งค่ามากขึ้น ทำให้ราคาข้าวไทยยิ่งเพิ่มสูงขึ้น และแพงกว่าประเทศคู่แข่งมาก จนส่งผลให้กระทรวงพาณิชย์เจรจาขายข้าวให้รัฐบาลประเทศที่สนใจซื้อขายมากขึ้น

สำหรับแผนเร่งด่วน นอกจากการทำตลาดข้าวในประเทศใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นแล้ว ยังจะเน้นการขายตลาดใหญ่ เช่น จีน เพื่อให้การเจรจาความเหมาะสมกับราคาของผู้ซื้อได้ นอกจากนี้ ยังพิจารณา ให้ข้อเสนอใหม่ ๆ แก่ลูกค้า เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ซื้อข้าวไทย โดยตลาดที่กำลังสนใจข้าวไทยคือ แอฟริกา อย่างไรก็ตาม วิธีการระบายข้าวแบบใหม่นี้ ยังอยู่ในกรอบที่คณะกรรมการข้าวแห่งชาติ (กชช.) ให้อำนาจไว้ คือ ให้คณะกรรมการด้านการระบาย ที่มีรมว.พาณิชย์เป็นประธาน พิจารณาการขายใน 5 แนวทาง คือ จีทูจี, เปิดประมูลเป็นการทั่วไป, ขายให้องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ, ประมูลในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอเฟต) และบริจาคนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย

“แต่ motto ของไทยคือ ข้าวมีคุณภาพดี ส่งมอบตรงเวลา แม้ราคาสูง แต่ลูกค้ายังต้องการข้าวไทยอยู่ แต่ตอนนี้เงินบาทแข็งค่า ก็ต้องมีแผนเร่งด่วนมาเสริมให้ขายข้าวได้ เพื่อช่วยเหลือการทำงานของกรมการค้าต่างประเทศที่เร่งรัดการเจรจาขายแบบจีทูจีในสัญญาใหม่ๆ ส่วนสัญญาเก่าที่ทำไปแล้วปีก่อน 7.3 ล้านตัน ก็เร่งรัดให้ผู้ซื้อมารับมอบให้เร็วขึ้น เพื่อนำเงินไปส่งคืนกระทรวงการคลังให้ได้ตามแผน”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปริมาณข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล ที่ได้จากโครงการรับจําหน่ายข้าวเปลือกนาปี 54/55 และปี 55/56 และโครงการรับจําหน่ายข้าวเปลือกนาปี 55 ประมาณ 16 ล้านตันข้าวสาร ถ้าสุดรัฐบาลได้ขายออกไปจำนวนมาก จนเหลือในสต็อกไม่มากแล้ว ทั้งในรูปของการขายแบบจีทูจี, เปิดประมูลขายให้ผู้ส่งออก และผู้ค้าข้าวในประเทศ, ขายเพื่อทำข้าวสารบรรจุถุงผงฟู และข้าวถุงที่ขายในร้านถูกใจ, ขายให้หน่วยงานต่างๆในประเทศ และบริจาคนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ส่วนข้าวเปลือกนาปี 56 ที่อยู่ระหว่างการรับจําหน่ายเดือน ก.พ.-15 ก.ย.56 ยังไม่มีภาระผูกพันขาย ขณะที่การส่งเงินคืนคลัง ตั้งแต่เดือน ต.ค.55 จนถึงปัจจุบัน ส่งไปแล้วเกือบ 80,000 ล้านบาท

[ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์](#)

## พาณิชย์เร่งตรวจสอบข้าวสารบริจาคเห่า

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวว่าข้าวถุงที่แจกให้กับชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา เป็นข้าวสารบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งพบว่าข้าวภายในถุงมีสภาพเน่าเหม็น

กรมการค้าภายในได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางจังหวัดพิษณุโลก พบว่า ข้าวถุงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปบริจาคให้ประชาชนในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา เป็นข้าวที่ได้รับการอนุมัติบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 และส่งถึงจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ซึ่งขณะนั้นได้มีการตรวจรับว่าข้าวสารอยู่ในสภาพดี จัดเก็บไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยส่วนหนึ่งได้มีการนำไปบริจาค

ให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว ยังคงเหลือบางส่วน ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจึงได้นำข้าวล็อตดังกล่าวที่ได้รับ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 นำมาแจกให้กับชาวบ้าน ข้าวสารจึงมีสภาพเมล็ดเหลืองเจือปน รวมทั้งการจัดเก็บข้าว ฤกษ์ไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกสถานที่เก็บอาจโดนฝนที่ทำให้เกิดความชื้น จึงส่งผลให้เมล็ดข้าวเปลี่ยน สภาพไป ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กำกับให้มีการตรวจสอบคุณภาพข้าวฤกษ์ก่อนจัดส่ง โดยล่าสุดได้มีการตรวจสอบข้าวสารที่ได้รับอนุมัติบริจาคสำหรับจังหวัดพิษณุโลก เมื่อเดือนมีนาคม 2556 และได้มีการจัดส่งถึง จังหวัดเมื่อ 9 เมษายน 2556 พบว่าเป็นข้าวสารที่อยู่ในสภาพดี

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า สำหรับข้าวฤกษ์ที่จำหน่ายในร้านฤกษ์ใจ กระทรวงพาณิชย์ได้หยุดการจัดส่ง ข้าวสารให้แก่ร้านฤกษ์ใจตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2556 เนื่องจากสิ้นสุดโครงการ ดังนั้น ขอร้องเรียนว่าซื้อข้าวสารจากร้านฤกษ์ใจและพบข้าวเน่านั้น คาดว่าน่าจะซื้อไว้ก่อนหน้านี้นานแล้วและเมื่อเปิดถุงแล้วอาจไม่ได้จัดเก็บให้ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ดีได้ให้มีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และให้องค์การคลังสินค้าดูแลคุณภาพการผลิตข้าวฤกษ์ภายใต้โครงการร้านฤกษ์ใจต้องเป็นข้าวคุณภาพ ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ในราคาที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการร้านฤกษ์ใจ โดยจะเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานภาคเอกชน เพื่อเดินหน้าโครงการร้านฤกษ์ใจอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน คาดว่าจะสามารถเปิดตัวโครงการร้านฤกษ์ใจเข้มแข็งยั่งยืนได้ ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมศกนี้

*ที่มา โพสต์ทูเดย์*

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-30 เม.ย. 2556 มีจำนวน 700,710 ตัน มูลค่า 301,066 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค.-30 เม.ย. 2556 เวียดนามส่งออกข้าวรวม 2.151 ล้านตัน มูลค่า 942.418 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 22.3% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 14.89% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 1.758 ล้านตัน มูลค่า 820.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB)

อย่างไรก็ตาม ราคาข้าวในปีนี้อลดลงถึง 30 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการข้าวในตลาดโลกที่ลดลงประกอบกับมีแรงกดดันจากการที่หลายฝ่ายคาดว่าประเทศไทยจะระบายข้าวออกจากสต็อกรัฐบาล ซึ่งความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายระบายสต็อกข้าวของไทย ทำให้อุปสงค์ในตลาดโลกลดลง และทำให้ผู้ซื้อบางส่วนจากจีน และแอฟริกายกเลิกคำสั่งซื้อข้าวจากเวียดนามประมาณ 280,000 ตัน ในช่วงที่ผ่านมา

สมาคมอาหารระบุว่า ในช่วง 4 เดือนแรกเวียดนามได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้วประมาณ 4.23 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเกือบ 10% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งนี้สมาคมอาหารเวียดนาม คาดการณ์ว่า ปริมาณส่งออกในไตรมาสที่ 2 ปีนี้ (เม.ย.-มิ.ย.) จะอยู่ในระดับ 2.2 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้ปริมาณส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ประมาณ 3.65 ล้านตัน

นาย Truong Thanh Phong นายกสมาคมอาหาร กล่าวว่า การส่งออกข้าวในเดือน พ.ค. และ มิ.ย. นี้ เวียดนามจะต้องส่งออกข้าวให้ได้ประมาณ 1.5 ล้านตัน เพื่อลดสต็อกข้าวที่มีอยู่ก่อนที่จะเริ่มโครงการรับซื้อข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อน (The summer-autumn crop) โดยในช่วงไม่กี่เดือนนับจากนี้เวียดนามต้องทำสัญญาขายข้าวให้ได้ประมาณ 2 ล้านตัน

ทั้งนี้ ในเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา ราคาข้าวในตลาดโลกปรับตัวลดลงจากเดือน มี.ค. ที่ผ่านมาถึง 10-15 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งส่งผลให้ผู้ส่งออกข้าวที่ได้ซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้ก่อนหน้านี้นี้ต้องขาดทุนประมาณ 20-25

เหรียญสหรัฐต่อตัน ดังนั้นสมาคมอาหารฯ จึงได้เสนอให้รัฐบาลยืดเวลาในการเก็บสต็อกข้าวที่ผู้ส่งออกได้ซื้อไว้ในช่วงที่ผ่านมาออกไปอีกจากเดิมที่กำหนดให้เก็บไว้ 3 เดือน ส่วนโครงการซื้อข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อนเพื่อเก็บสต็อกไว้ั้นควรมอบหมายให้แต่ละจังหวัดและหน่วยงานในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บสต็อกด้วย

ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 พ.ค. ที่ผ่านมา สมาคมอาหารฯ ได้เสนอให้รัฐบาลถ่ายโอนการเก็บสต็อกข้าวในเขตที่ราบปากแม่น้ำโขง (the Mekong Delta) ไปให้ภาคเอกชนดำเนินการแทน ซึ่งจะสามารถเก็บซื้อได้มากขึ้น และบริหารราคาข้าวภายในมิให้ผันผวนตามราชมในตลาดโลก

ทั้งนี้ มาตรการสนับสนุนการซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกเป็นหนึ่งในมาตรการของรัฐบาลในการกำกับปริมาณข้าวในฤดูเก็บเกี่ยว ในเขตที่ราบปากแม่น้ำโขง ซึ่งจะทำให้สามารถกำหนดราคาจำหน่ายได้ดีขึ้น และได้มีการเสนอให้รัฐบาลขยายการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนมากขึ้น

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## กัมพูชา

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality (SOWS-REF) รายงานว่า ปริมาณส่งออกข้าวในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-เม.ย.) มีทั้งสิ้น 118,504 ตัน เพิ่มขึ้น 130% เมื่อเทียบกับจำนวน 51,446 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกประกอบด้วย ข้าวหอม Phka Malis (Jasmine Rice) จำนวน 55,014 ตัน ข้าวขาว (Long Grain White Rice) จำนวน 54,862 ตัน ข้าวหอม neang malis จำนวน 5,172 ตัน เป็นต้น โดยประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญประกอบด้วย ฝรั่งเศสจำนวน 18,906 ตัน ไบแลนซ์จำนวน 17,576 ตัน มาเลเซียจำนวน 14,776 ตัน จีนจำนวน 11,516 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ข้าวขาว 5% ของกัมพูชาในปัจจุบันนี้ราคาอยู่ที่ 485 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ราคาข้าว 5% ของไทยและเวียดนามอยู่ที่ 540 และ 380 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามลำดับ

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## พม่า

เมื่อเร็วๆ นี้ พม่าได้จัดพิธีพื้นการส่งออกข้าวไปยังญี่ปุ่นขึ้นที่นครย่างกุ้ง หลังจากต้องระงับการส่งออกมานานถึง 45 ปี ทั้งนี้ญี่ปุ่นเคยนำเข้าข้าวจากพม่าเป็นจำนวนมากในช่วงที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่การส่งออกต้องระงับลงเมื่อปี 2511 สำหรับการส่งข้าวล็อตแรกให้ญี่ปุ่นจะมีจำนวนราว 5,000 ตัน ซึ่งจะดำเนินการโดย Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPC)

นายวิน มินท์ รัฐมนตรีพาณิชย์ของพม่า กล่าวว่า พม่าคาดหวังที่จะส่งออกข้าวไปยังตลาดโลกให้มากขึ้น หลังจากที่มีการส่งข้าวให้ญี่ปุ่นแล้ว ทั้งนี้ พม่าเคยเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก ซึ่งนายวิน มินท์ ระบุว่าพม่าต้องการจะกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อีกครั้ง

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ (The Department of Agriculture; DA) รายงานว่า ผลผลิตข้าวเปลือกในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ มีจำนวน 4.21 ล้านตัน ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 4.27 ล้านตัน แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา (Q4/2012) ประมาณ 5.5 % ขณะที่สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agriculture Statistics; BAS) คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกในไตรมาสแรกของปีนี้จะมีประมาณ 4.17 ล้านตัน และคาดว่าในช่วงครึ่งปีแรกจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 7.9 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว



ในปีที่ผ่านมา ฟิลิปปินส์มีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 10.03 ล้านตันเพิ่มขึ้น 8.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 16.68 ล้านตันของปีก่อนหน้า ในปีนี้ รัฐบาลตั้งเป้าผลผลิตข้าวเปลือกไว้ที่ 20.04 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นข้าวสารประมาณ 13.03 ล้านตันซึ่งเพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศที่คาดว่าจะมีประมาณ 11.23 ล้านตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีการผลิต 2012/13 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 มาจนถึงวันที่ 12 เม.ย. 2556 สามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 29.94 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับ 29.79 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล ณ วันที่ 1 เม.ย. 2556 มีจำนวนประมาณ 35.46 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 33.35 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมากกว่าสต็อกข้าวขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 14.2 ล้านตัน (ณ วันที่ 1 เม.ย.) ถึง 2.5 เท่า

ทางด้านคณะกรรมการด้านต้นทุน และราคาสินค้าเกษตร (CACP) ได้แนะนำให้รัฐบาลเพิ่มราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำ (MSP) ในปีการผลิต 2013/14 โดยข้าวเกรดธรรมดาให้เพิ่มจาก 1,250 รูปีต่อ 100 กก. เป็น 1,310 รูปีต่อ 100 กก. (244 เหรียญสหรัฐต่อตัน) และ ข้าวเกรด A ให้เพิ่มจาก 1,280 รูปีต่อ 100 กก. เป็น 1,340 รูปีต่อ 100 กก. (250 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

รายงาน Rice Weekly Research Report โดย Agriwatch ระบุว่า การส่งออกข้าวของอินเดียในช่วง 6 เดือนแรกของการผลิต 2012/13 (ต.ค.-ก.ย.) มีจำนวน 4.79 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวบาสมาดิจำนวน 1.37 ล้านตัน และ ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 3.42 ล้านตัน

สำหรับในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-มี.ค.) อินเดียส่งออก 2.41 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวบาสมาดิจำนวน 0.94 ล้านตัน และ ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 1.47 ล้านตัน

กระทรวงเกษตรอินเดีย (The Agriculture Minister) ได้ระบุในรายงานประมาณการผลผลิตของพืชที่สำคัญครั้งที่ 3 โดยคาดว่า ผลผลิตพืชอาหารในปีการผลิต 2012/13 จะมีปริมาณรวม 255.36 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากรายงานในครั้งที่ 2 ที่คาดว่าจะมีผลผลิตรวม 250.14 ล้านตัน โดยคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวจำนวน 104.22 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากรายงานในครั้งที่ 2 ที่คาดว่าจะมีผลผลิตรวม 101.8 ล้านตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (The state-run Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corp) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวภายใต้ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (Minimum Market Access; MMA) เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อข้าวกล้องจำนวน 8,650 ตัน 8,664 ตัน 6,000 ตัน และ 9,000 ตัน ในราคา 703.99, 712.63, 795.24, และ 797.24 เหรียญสหรัฐต่อตันตามลำดับ มีกำหนดส่งมอบระหว่างเดือน ส.ค.-ก.ย. ศกนี้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ไนจีเรีย

สำนักงานศุลกากรไนจีเรีย (The Nigerian Customs Service; NCS) ได้ออกประกาศห้ามการนำเข้าข้าวตามแนวชายแดน โดยการนำเข้าข้าวจะต้องดำเนินการผ่านทางท่าเรือและเสียภาษีอย่างถูกต้องแล้วเท่านั้น โดยคาดว่าจะสามารถหยุดการลักลอบนำเข้าข้าวตามแนวชายแดนได้

โฆษกของสำนักงานศุลกากรไนจีเรีย กล่าวว่า NCS ได้ยึดข้าวจำนวน 35,194 ถุง ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 1.34 ล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา

ด้านสมาคมข้าวแห่งชาติ (The Patriotic Rice Association of Nigeria; PRAN) ได้ออกมาสนับสนุนมาตรการดังกล่าวของรัฐบาล เพราะจากการที่รัฐบาลได้ขึ้นภาษีนำเข้าข้าวและราคาข้าวในตลาดที่สูงขึ้นได้ทำให้เกิดการลักลอบนำเข้าข้าวตามแนวชายแดนเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อนโยบายการพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศ โดยการที่รัฐบาลส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกข้าวมากขึ้น

ทั้งนี้ PRAN ได้ระบุว่าในช่วงที่ผ่านมามีเรือสินค้าหลายลำซึ่งคาดว่าบรรทุกข้าวจากประเทศอินเดียและไทย มาจำนวนรวมประมาณ 200,000 ตัน ได้เข้าเทียบท่าที่ประเทศเบนิน และแคเมอรูน เพื่อที่จะขนส่งต่อเข้ามายังไนจีเรียทางแนวชายแดนที่ติดกับ 2 ประเทศ

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

